

## การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันขจัดความรุนแรงต่อสตรีสากล และรณรงค์ให้ผู้ชายติดสัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวยุติความรุนแรงต่อสตรี ๑ สัปดาห์

เพื่อแสดงถึงการร่วมกันต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อสตรี โดยยอมรับว่าไม่ทำร้ายหรือหนึ่งเฉยต่อการใช้ความรุนแรงต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ในส่วนของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๖ กำหนดให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็น “เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี”

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดนราธิวาส ร่วมติดเข็มกลัด “ริบบิ้นสีขาว” สัญลักษณ์ในการรณรงค์ยุติความรุนแรงเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับ ไม่หนึ่งเฉย และไม่กระทำรุนแรงต่อเด็กและสตรี ในช่วงวันที่ ๒๕ -๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี



ความรุนแรงต่อ “เด็กและสตรี”  
ภัยเงียบที่ไม่ควรนิ่งเฉย

## การแก้ไขปัญหาเด็ก

จากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการตื่นตระหนกเล็งชีพ สภาพครอบครัวของสังคมไทยเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวมีเวลาให้กันในการพูดคุย อบรมสั่งสอนบุตรน้อยลง ประกอบกับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ที่มีสิ่งปลูกเร้าและแรงจูงใจ ทำให้หลายครอบครัวเกิดการบริโภคนิยมฟุ้งเฟ้อ อันเกิดที่มาของปัญหาด้านเด็ก ได้แก่

๑. เด็กถูกปล่อยปละละเลย เด็กเร่ร่อน/ขอทาน เด็กถูกทิ้งและเด็กกำพร้า เด็กในสลัม/ชุมชนแออัด

๒. เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กถูกทารุณ โสเภณีเด็ก เด็กถูกข่มขืนและแรงงานเด็ก

๓. เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม เด็กติดสารเสพติด ตั้งครุภัณฑ์สมรส เด็กก่ออาชญากรรม / ต้องคดี เด็กเข้ารับการฝึกอบรมในสถานพินิจ เด็กมีวามสุขในสถานบริการและสถานเริงรมย์



๔. เด็กพิการทางร่างกาย/ทางจิตใจ/พิการทางสติปัญญา

๕. เด็กขาดโอกาส/ยากจนเข้าไม่ถึงบริการ ไม่ได้เรียนหนังสือ ลูกกรรมกรว่างงาน

๖. เด็กได้รับผลกระทบจากเอดส์ เด็กเป็นเอดส์ เด็กกำพร้า เพราะพ่อแม่เป็นเอดส์ซึ่งบางกรณีเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น การทอดทิ้งเด็กทารก การให้เด็กไปขอทาน การทารุณเด็ก การข่มขืนเด็กและการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น

ดังนั้น ทุกครอบครัว ชุมชน จึงควรให้ความสนใจ เอาใจใส่ซึ่งกันและกันให้มากเพื่อให้สังคมของเราอยู่อย่างรักใคร่ตามหากมีปัญหาก็พบเห็นผู้ที่ประสบความเดือดร้อนดังกล่าว หากยังไม่พบทางออก ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานพัฒนาชุมชน งานพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับฟังปัญหาและร่วมพูดคุยปรึกษาหารือ เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออก

**“หญิง-ชาย ย่อมมีความเสมอภาคมาแต่กำเนิด สังคมจึงควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักกฎหมายและสิทธิมนุษยชน”** นี้คือภารกิจหลัก ของมูลนิธิฯ ที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ โดยใช้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้หญิงเข้าใจในบทบาท หน้าที่และสิทธิของสตรี นำไปสู่ความเข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองเชิงโครงสร้างในระดับปัจเจกบุคคล และเครือข่าย

การทำงานเชิงรุก เป็นหลักการทำงานที่มูลนิธิฯ ยึดถือและปฏิบัติมาโดยตลอด มีการลงพื้นที่ทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนเกิดเป็นองค์ความรู้ และพัฒนาเป็นต้นแบบในทางปฏิบัติ ขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในกลไกของรัฐและชุมชน สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงและเครือข่าย ส่งผลให้เกิดการพึ่งตนเองได้

**กิจกรรมหลัก ๓ ด้าน** ที่ทางมูลนิธิเพื่อนหญิงใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อน เพื่อช่วยคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสตรี คือ

**กิจกรรมแรก การช่วยเหลือและพิทักษ์สิทธิสตรี** โดยให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติด้านรุนแรงในครอบครัว ถูกคุกคามทางเพศ ถูกบังคับล่อลวงให้ค้าประเวณี ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ถูกเลิกจ้างงาน โดยไม่ได้รับความเป็นธรรม และถูกเลือกปฏิบัติจากภาวะความเป็นหญิง

ให้ความช่วยเหลือในการติดต่อทนายความ นักสังคมสงเคราะห์ มีกระบวนการฟื้นฟูจิตใจและเป็นกำลังใจให้ผู้หญิงที่

เดือนร้อนให้สามารถต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ ความกดดัน จากสภาวะที่ต้องการทางเลือก ให้มีความเป็นอิสระ และสามารถพึ่งตนเองได้ โดยการจัดประชุมกลุ่มสนับสนุน (group support) และการจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ (case conference) เพื่อบูรณาการ การช่วยเหลือผู้หญิงอย่างเป็นระบบและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน

### กิจกรรมที่สอง การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ เครือข่าย อาทิต

**เครือข่ายแรงงาน** ในกลุ่มแรงงานหญิงเขตเทศบาลเมือง นราธิวาส เขตเทศบาลอำเภอสุโหงโกลก รวมทั้งในต่างจังหวัด นราธิวาส โดยให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การประกันสังคม กฎหมายแรงงาน สิทธิมนุษยชนของสตรี สุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และการแลกเปลี่ยนดูงาน การรวมกลุ่มออมทรัพย์ และการส่งเสริมอาชีพเพื่อการพึ่งตนเอง ฯลฯ

**เครือข่ายชมรมหญิงช่วยเหลือหญิง** เป็นเครือข่ายผู้หญิงที่ ผ่านพ้นวิกฤติความรุนแรงในครอบครัว หรือจากการละเมิดทางเพศ มาแล้ว จากการแนะนำให้คำปรึกษาของมูลนิธิฯ แล้วมารวมตัวกัน เป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน หรือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกอยู่ใน ภาวะวิกฤติทางร่างกายและจิตใจ ให้มีกำลังใจรับมือกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตอย่างมีสติและรู้เท่าทัน

**เครือข่ายผู้ขายเลิกเหล้า** ผู้หญิงและเยาวชน ที่ได้รับ ผลกระทบจากการดื่มเหล้า เป็นกิจกรรมชุมชนปลอดภัยความรุนแรง ภายใต้โครงการ “ลด ละ เลิกเหล้า : ลดความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็ก” โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก ในชุมชน ฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษา การสร้างความเข้าใจให้ คนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแล ป้องกันมิให้เกิดปัญหาความ รุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงในชุมชน รณรงค์ให้คนในชุมชนมีทัศนคติ ใหม่ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็น **ปัญหาสังคมที่ต้องช่วยกันแก้ไข** รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ การประสานงานระหว่างศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและ เด็กในโรงพยาบาลของรัฐ เครือข่ายผู้หญิงชาวบ้าน ที่มูลนิธิฯ ให้

การสนับสนุนในภาคใต้พื้นที่จังหวัดชุมพร ภาคอีสานพื้นที่จังหวัด อ่างนาจเจริญ และภาคเหนือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคกลางที่ชุมชน คนไทยเกรียง สมุทรปราการ และ ๕ ชุมชน ในกรุงเทพฯ

### กิจกรรมสุดท้าย การร่วมมือกับเครือข่ายหน่วยงาน ภาครัฐ ได้แก่

**เครือข่ายพนักงานสอบสวนหญิง-ชาย** โดยร่วมกัน ปรับปรุงกลไกการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของตำรวจในส่วน ของ พนักงานสอบสวน ให้มีความเข้าใจและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ของผู้หญิงและเด็ก ไม่มองเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว หรือที่ ผู้หญิงถูกละเมิดทางเพศเป็นความผิดของผู้หญิงเอง และให้ความ ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรงด้านจิตใจและ ร่างกายด้วยท่าทีที่เข้าใจ ปราศจากความอคติทางเพศและการเลือก ปฏิบัติ

**เครือข่ายศูนย์ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก หรือศูนย์พึ่งได้** โรงพยาบาลของรัฐ ๑๐๔ ศูนย์ โดยมูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจาก โรงพยาบาลต่างๆ ในระยะแรกของการมีศูนย์ฯ เช่น โรงพยาบาล ชุมพร ขอนแก่น อ่างนาจเจริญ เป็นต้น ในการจัดฝึกอบรมบุคลากร เกี่ยวกับแนวคิดบทบาทหญิงชาย เทคนิคการให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิง และเด็กที่ประสบปัญหาวิกฤติในชีวิต จัดกิจกรรมกลุ่มสนับสนุน เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และให้ กำลังใจซึ่งกันและกัน การจัดประชุมทีมสหวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยน ปัญหาและแนวทางช่วยเหลือ รวมทั้ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนดูงาน ระหว่างเครือข่ายภาครัฐและชุมชน

**เครือข่ายหน่วยงานรัฐอื่นๆ** โดยการประสานการทำงาน กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน สำนักพัฒนา ระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ท่า หน้าด่านพืชรักษิตเด็ก เยาวชน และสตรี สถาบันการศึกษา และ กรมคุมประพฤติ เป็นต้น

## กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาสตรีและเด็ก การณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็ก



ด้วยความปรารถนาดี จาก  
ฝ่ายพัฒนาสังคม สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส  
ถนนศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส

[www.narathiwattpao.go.th](http://www.narathiwattpao.go.th)